



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (กจ.) โทร. ๐-๒๒๒๑-๑๘๒๔ ต่อ ๒๒๒ โทรสาร. ต่อ ๒๒๕

ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ว๑๒๗๔

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปค. (ส่วนกลาง) กรณีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

เรียน ร.อปค. อช.วปค. ผอ.สน. หน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. หน.กตภ. และ หน.กพร.

ตามที่ ปค. ได้มีประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปค. (ส่วนกลาง) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และมีหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ว๑๑๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งให้สำนัก/กอง จัดเตรียม
แผนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home) นั้น

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19
(ศปก.ศบค.) ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. มาตรการส่วนบุคคล ขอให้เน้นย้ำการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง
การล้างมือ อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรมส่วนบุคคลที่เคยเข้าไปใน “พื้นที่เสี่ยง กิจกรรมที่เสี่ยง กิจกรรมที่เสี่ยง”
ขอให้เน้นย้ำมาตรการกักกันตนเอง (Self Quarantine) อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่
สาธารณะ

๒. มาตรการในสถานที่ทำงาน สถานศึกษาอบรม นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้เพิ่มจำนวน
ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยให้มีผลถึงวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อลดการสัมผัสในที่ทำงาน สถานศึกษาอบรม ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ และเพื่อลด
ความคับคั่งในการเดินทางกลับจากต่างจังหวัดหลังเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ในการจัดการประชุม การเรียน
การศึกษาอบรม ขอให้พยายามใช้รูปแบบออนไลน์ (Online) และขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ
กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ยึดถือมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้
ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ แนวทางที่ ๓ ซึ่งกำหนดสัดส่วน
ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ โดยให้มีผลถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และเน้นย้ำให้
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดดำเนินการตามมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการในสถานที่ทำงาน
สถานศึกษาอบรมโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้สำนัก/กอง แจ้งจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
และผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้ กจ. ทราบ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายธนาคม จงจิริระ)

อปค.